



# หนูนเด็ก ขั้บขาน อ่านทำนองเสนาะ กั้นเถอะ ครั้บ รั้บรอง แก่ออกเสียงได้ถูกต้อง

นำเสนอมื่อ : 8 ก.ค. 2552

## หนูนเด็ก อ่านทำนองเสนาะ แก่ออกเสียง

  
ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

  
นักวิชาการ มศว หนูนเด็กไทยฝึกอ่านทำนองเสนาะตั้งแต่ประถมศึกษา  
จะช่วยการออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องถูกอักขระวิธี ระบุ  
นิสัยศึกษาศาสตร์ยั้งตองพูดภาษาไทยให้ชัดเจนจบไปเป็นครูสอนจริง

**รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์** อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  
กล่าวถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กไทยและเยาวชนได้ฝึกอ่านทำนองเสนาะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะการอ่านทำนองเสนาะนั้นจะทำให้เด็กออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  
โดยเฉพาะการอ่านออกเสียง ร, ล และคำควบกล้ำต่างๆ  
การฝึกอ่านทำนองเสนาะจะทำให้ผู้ฝึกอ่านคำไทยไม่ผิด รู้จักการแบ่งวรรคตอน อ่านหนังสือไม่ฉีกคำ  
การอ่านฉีกคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไป คำไทยบางคำเมื่ออ่านฉีกคำจะเป็นคำที่ไม่สุภาพ  
ที่ผานมาหลายหน่วยงาน ไม่วาจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือกรุงเทพมหานคร (กทม.)  
มีการจัดประกวดอ่านทำนองเสนาะ แต่จะได้เพียงเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะเขามาสู่การประกวด  
สวนเด็กคนอื่นๆ นั้น ยังคงมีปัญหการอ่านภาษาไทยอย่างมาก

“ในความเป็นจริงระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย  
และระดับมัธยมศึกษาที่มีอยู่ในบทเรียน ซึ่งครูภาษาไทยต้องฝึกให้เด็กๆ  
และไม่ใช่ว่าเพียงแต่ครูภาษาไทยเท่านั้น ครูที่สอนในรายวิชาอื่นๆ  
ก็ต้องฝึกตัวเองด้วยการพูดให้ชัดเจน ขณะเดียวกัน ก็ต้องฝึกเด็กในนั้นด้วย  
แต่บางครั้งพบว่าครูก็ลืมและให้ความสำคัญแต่เพียงวิชาการที่ตัวเองสอน  
โดยไม่เน้นเรื่องการพูดจาให้ถูกอักขระวิธี ซึ่งน่าเสียดายที่ครูในรายวิชาอื่นๆ  
ไม่สนใจการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง” อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ศึกษา มศว  
กล่าว

รศ.กาญจนา กล่าวอีกว่า การพูดภาษาไทยให้ถูกอักขระวิธีจะทำให้หน้าเชื่อถือ  
เป็นที่ยอมรับ ในสวนที่มีโอกาสได้สอนนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นครู  
ตนได้เน้นและเอาจริงเอาจังในเรื่องการออกเสียงขณะที่นิสิตเหล่านั้นต้องออกไปฝึกสอน  
สิ่งสำคัญที่สุดคนที่ออกไปประกอบอาชีพครูนั้นตองพูดจาให้ชัดเจน และถูกอักขระวิธี ซึ่ง มศว  
นั้นให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้อย่างมาก เรามีศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วย

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ ขอบคุณ อ. น้อย <http://blog.eduzones.com/ezone/27299>